



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วดังนี้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง แต่ถ้ามีการประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก ผู้สอบคัดเลือกได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ดังนี้

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิการส่งจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นได้ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นได้มีเหตุที่ไม่อาจเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จะแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกตามลำดับตามจำนวนอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิรัช ยิ่งยงกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (สังกัดกองคลัง)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวอนุสรรา ไชยแก้ว

***หมายเหตุ เรียกบรรจุแต่งตั้งลำดับที่ ๑